

ผลการสำรวจปลาวาฬเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2555

ออกจากท่าข้ามหมู่ 8 บางปะกง เรือพีสุทิน เวลา 9.40 น.

กระทันหันตามเคยเพราะได้ข่าวเลื่อนงานวันหนึ่งเลยอยากออกไปดูวาฬตามที่ตั้งใจไว้ว่าอยากทำให้ได้สักเดือนละอย่างน้อย3ครั้งพอดีคณะคุณตึกก็ออกสำรวจทางบางตะบูนซึ่งได้ทราบว่าเป็นวันแรกไม่เจอวาฬแต่พบฝูงโลมาหลายฝูงพออีกวันก็เจอสองตัว และคุณตึกก็ออกปากชวนเหมือนกันใจ หนึ่งก็อยากจะไปด้วยเพราะเมื่อไปในคณะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเราเองก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นในหลายๆด้านแถมยังสนุกสนานดีอีกด้วย แต่อีกใจหนึ่งเคยนึกมานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่จะทำการติด Acoustic tag ที่ได้มีการออกสำรวจพร้อมกัน 3 ลำ ซึ่งทำให้ได้ผลการสำรวจที่ครบถ้วนในวันเดียวกัน เรามักคิดตลอดเวลาว่าถ้าได้ออกสำรวจคู่ขนานกันไปคนละพื้นที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่เมื่อนำมาประกอบกันแล้วจะหลากหลายกว่าที่จะไปรวมๆกันในทีเดียว และจริงทุกครั้งที่ออกสำรวจในแต่ละที่ก็มักจะคิดว่าในจุดอื่นเจ้าวาฬพวกนี้ไปขึ้นที่ไหนบ้างนะ จริงๆแล้วคงจะดีไม่น้อยถ้าเราทำสำรวจพร้อมๆกันไปสัก 3 – 4 เดือน ในขณะที่ไม่มีเงินไปติด satellite tag แต่ถ้ามีอาสาทำอย่างนี้ในทุกๆพื้นที่ของอ่าวไทยตอนบนก็น่าจะทำให้ได้ข้อมูลที่แน่นอนขึ้นในการปรากฏตัวเพื่อหากินของเหล่าวาฬไทยนะนี่เองเป็นเหตุให้เราตัดสินใจออกเรือที่บางปะกงทั้งๆที่รู้ว่าโอกาสที่จะได้เจอวาฬน่าจะน้อยกว่าเยอะ แต่ขณะนี้ประเด็นคงไม่อยู่ที่ว่าได้เจอแล้วได้ถ่ายรูปวาฬหรือกินเมื่อจุดที่จะได้พบพวกเขา มีบรรดาโปรไปคอยสำรวจไว้เรียบร้อยแล้ว เราทำการสนับสนุนแบบนี้ น่าจะดีกว่า ไม่รู้นะเราคิดของเราจ้ะ นัดพีสุทินสายหน่อยวันนี้ เพราะคิดว่าวาฬมักจะขึ้นช่วงบ่ายๆโดยเฉพาะเจ้าสามมุกที่เจอแถวบางปะกงนี้มักเห็นในตอนบ่ายๆทุกครั้งไปกับคู่สองคน วันนี้เอากล้อง 5D ถ่ายเป็น movie clips และใช้กล้อง 1Ds เป็นภาพนิ่ง ไม่ลืมที่จะตั้งค่าทุกอย่างให้ถูกต้องหมดก่อนลงเรือ อากาศร้อนอบอ้าว แต่พอลงเรือลมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดมาทางหัวเรือเย็นสบาย มุ่งหน้าไปแถบปะบริเวณตื้นๆก่อนเพื่อหาดูโลมาเผื่อว่าจะยังหากินอยู่ตามที่พีสุทินว่า มีเมฆขอบฟ้าเล็กน้อยและเมฆฟ้าลอยอยู่บางๆทั่วฟ้า แต่แดดก็ยังแรง ลมอ่อนๆทำให้คลื่นไม่ใหญ่ถือว่ากำลังสบายๆไปทั้งวัน วิ่งไปมาไม่มีอะไรช่วยพอสุทินตักปลาที่ตายลอยน้ำขึ้นมาเก็บไม้ท่อนที่ลอยมาตามน้ำพีเขาว่าเอาไปทำประโยชน์ได้ พีเขาคอยวิญญูถามเรื่องลำอื่นว่าเจอโลมาหรือวาฬไหมก็ได้คำตอบว่าไม่เจอเลย เราเลยมุ่งไปบริเวณเขาสามมุกตามที่ตั้งใจไว้ ไปจอดลอยเรืออยู่ที่นั่น(265) เพื่อทานข้าวได้สักครึ่งชั่วโมง จากนั้นก็ค่อยๆวิ่งเรือไปทางบางแสนตอนนั้นก็เริ่มหนังท้องตึงหนังตาหย่อนแล้วบ้าง ดูวาฬบ้างสับหงกบ้าง มาลอยเรือแล้ววิ่งออกมาที่ลึกจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งได้ถึงบอกพีเขาว่ามุ่งหน้ากลับได้แล้วแบบซ้าๆ แดดยังคงแรงอยู่มากเข้ามาทางด้านซ้ายพีสุทินมากางผ้าใบให้ด้วยความเมตตาเห็นเหงื่อไหลไคลย้อย เรือวิ่งมาอย่างซ้าๆซึ่งมารู้ทีหลังว่าพีเขาขอให้น้ำขึ้นไม่งั้นจะเข้าท่าเรือไม่ได้ต่างหาก แต่ก็ดีเพราะเราได้เจอโลมากระโดด

ขึ้นหลายครั้ง (266) แต่ก็โชคไม่ค่อยดีเพราะถ่ายรูปเขาไม่ค่อยจะทันเลย ด้วยตามองเห็นเขาตั้งหัวขึ้นมาบนผิวน้ำครั้งหนึ่งแต่ก็ถ่ายไม่ทันเลย สักพักทั้งสองตัวก็หายไปและมีอีกตัวมาทางด้านซ้าย แต่ก็โผล่มาให้เห็นสักสองสามครั้งแล้วก็ดำหายไปซึ่งตอนนั้นก็เกือบจะห้าโมงเย็นแล้ว มุ่งหน้ากลับไปท่าเรือ ท่าข้ามหมู่ 8 (267) เดินทางกลับแบบหน้าดำๆไปฟรีๆแถมตัวเหนียวอีกต่างหากไม่ค่อยสำเร็จในแง่ผลงานแต่ในความรู้สึกที่คิดว่าวันนี้เราได้รู้ทางด้านนี้ไม่มีวาฬขึ้นแต่ทางบางตะบูน ตีกรอบออกมาว่าเจอ 5 ตัว แคมเจอเจ้าตัวคุ้นเคยมากๆคือเจ้าเมษาและเจ้าบันเทิงทำท่าจะ mating กันซะด้วย รู้สึกว่า การที่ไม่มีไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ประโยชน์...งใหม่..



